



ที่ อต ๘๖๐๐๑/ว ๗๖๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
อำเภอบ้านฝ่อ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๖๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ประกาศประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง นั้น

บัดนี้ งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จึงขอความกรุณาให้ผู้ใหญ่บ้านได้ประกาศให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลง แก่ไข เพิ่มเติมข้อมูลการถือครอง ให้เป็นปัจจุบัน ณ ห้องงานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายหาญ บุญราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

งานจัดเก็บรายได้/กองคลัง

อบต.หนองแวง ๐๔๒- ๒๑๙๙๗๙



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

.....

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้โดยให้อำนาจองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นมา นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบล อาศัยอำนาจมาตรา ๒๖ และ ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนที่มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลรายละเอียดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่พนักงานสำรวจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายละเอียดอื่น รวมทั้งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ป้ายที่มีการติดตั้งใหม่/ป้ายที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกป้ายพร้อมถ่ายรูป เป็นต้น และขอให้เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองจัดเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้

๑. สำเนาโฉนดที่ดิน
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน
๓. สำเนาบัตรประชาชน
๔. แบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)
๕. เอกสารอื่นซึ่งแสดงความเป็นเจ้าของ

ติดต่อที่งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โทร ๐๔๒- ๒๑๙๙๗๙ ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายหาญ บุญราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง